

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGỌC HỒI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH
V/v tham mưu, chuyển trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khoá VII

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- Trạm quản lý thủy nông huyện Ngọc Hôi;
- Công an huyện Ngọc Hôi;
- Điện lực huyện Ngọc Hôi;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 218/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị (*chủ trì và phối hợp*) khẩn trương kiểm tra, rà soát và báo cáo giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (*có Phụ lục giao nhiệm vụ cụ thể kèm theo*) bằng văn bản gửi về UBND huyện (*qua Văn phòng HĐND và UBND huyện*) **trước ngày 10/12/2023** để tổng hợp báo cáo theo quy định⁽¹⁾.

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo về Thường trực HĐND huyện trước **ngày 11/12/2023**.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PVP;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường

(1) **Lưu ý:** Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu đề xuất hướng xử lý và báo cáo kết quả trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm các ý kiến của cử tri; trích dẫn cụ thể văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan.

PHỤ LỤC
GIAO NHIỆM VỤ TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 7 HUYỆN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Kèm theo Công văn số: /UBND-TH ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Ngọc Hồi)

STT	NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
I	Xã Đắc Xú (01 ý kiến)			
1	<p>Cử tri Trần Ngọc Quế, thôn Ngọc Tiền (lần thứ 3):</p> <p>Ngày 07/11/2023 Cử tri nhận được văn bản trả lời của UBND huyện về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp lần thứ 06 HĐND huyện. Việc trả lời của cơ quan chức năng là không thỏa đáng, vẫn còn quanh co, chưa tìm ra giải pháp giải quyết cho gia đình tôi. Gia đình đã khai hoang và sinh sống trên mảnh đất hiện tại từ năm 1996 đến nay, cũng đã kiến nghị rất nhiều năm (<i>như trong kiến nghị sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện</i>) riêng gia đình tôi hiện chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của diện tích đất hiện đang làm nhà ở, đề nghị UBND huyện trả lời bằng văn bản riêng cho gia đình rõ, lí do tại sao đình tôi không được cấp giấy, trong khi đó các hộ liền kề đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p> <p>Tiếp tục đề nghị UBND huyện kiểm tra, thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân từ đóc bà Phượng (Pờ Y) về đến giáp thôn Ngọc Tiền vì bản thân nhận thấy có nhiều bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu vực này (đất khu vực này đã được UBND tỉnh kết luận là đất Quốc phòng nhưng vẫn cấp cho nhiều hộ dân như Vũ Văn</p>	Phòng Tài nguyên và môi trường, Phòng Thanh tra huyện	UBND xã Đắc Xú	Kiểm tra, tham mưu, trả lời

	Hạnh, Nguyễn Mạnh Hào, Nguyễn Quang Lương, Trần Thị Luot, Bùi Thị Năm Lưu Hữu Hưng, Đặng Mạnh Tiến...			
II.	Thị trấn Plei Kần (08 ý kiến)			
2	1. Cử tri thôn 4, thôn 5 kiến nghị: Hiện nay trong suối Đắc Kan, phía dưới Cầu treo suối đá có một cầu treo tạm bợ, dân tự làm le, nửa có giằng sắt phi 8, cây Cầu này đã sử dụng nhiều năm, nay đã hư hỏng nặng, nhưng hiện nay số người dân hàng ngày đi lại quá nhiều và rất nguy hiểm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng xuống kiểm tra, xác minh để có kế hoạch đầu tư xây Cầu treo bằng sắt kiên cố để tạo điều kiện cho người dân đi lại sản xuất được an toàn.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
3	2. Cử tri thôn 7 kiến nghị: Hiện nay giống cây Mỳ (sắn) bị bệnh mà năng suất thấp. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét có giống mỳ mới, có năng suất cao hướng dẫn cho bà con hoặc hỗ trợ giống cho bà con để trồng.	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
4	3. Cử tri TDP 4 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp, quản lý các Nhà máy chế biến mũ Cao Su trên địa bàn thị trấn, vì hiện nay nước thải mũ Cao su ra môi trường gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND thị trấn Plei Kần	Tham mưu, trả lời
5	4. Cử tri TDP 2 kiến nghị: Hiện nay xe chở mũ Cao su đi ngang qua địa bàn Thị trấn, nước mũ chảy xuống đường kèm theo mùi hôi thối. Đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra về phương tiện xe chở mũ cao su để giảm ảnh hưởng môi trường khi đi qua địa	Phòng Tài nguyên và	Công an huyện, UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời

	bản khu dân cư đông người.	Môi trường		
6	5. Cử tri TDP 4 kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên giám sát, kiểm tra Công ty cấp nước Đà Nẵng về nguồn nước, vì hiện nay nguồn nước đục ảnh hưởng đến sinh hoạt của Người dân.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
7	6. Cử tri thị trấn Plei Kần kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn cùng với Điện Lực Ngọc Hồi kiểm tra toàn bộ hệ thống các Trạm biến áp và hệ thống điện (<i>thùng công tơ điện, cầu dao điện</i>) trên địa bàn thị trấn để có kế hoạch điều chỉnh lại các Trạm biến áp, vì hiện nay ở phía dưới Trạm biến áp có thùng Công tơ điện, cầu dao điện quá thấp không đảm bảo an toàn.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Điện lực Ngọc Hồi; UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, tham mưu, trả lời
8	7. Cử tri Ông Bùi Văn Quý, thôn 6 kiến nghị: Năm 2022 UBND huyện có thu hồi đất của gia đình tôi để làm dự án đường tránh của huyện nhưng đến nay gia đình tôi chưa nhận được tiền đền bù, tôi cũng có làm đơn gửi tại Văn Phòng một cửa của huyện từ tháng 07/2023 đề nghị UBND huyện chi trả tiền đền bù cho gia đình tôi. Nhưng đến nay UBND huyện vẫn chưa giải quyết cho gia đình tôi. Vậy nay tôi tiếp tục đề nghị UBND huyện sớm xem xét giải quyết theo đơn đề nghị của gia đình tôi trong thời gian sớm nhất.	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện	UBND thị trấn Plei Kần	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
9	8. Cử tri Hoàng Thị Nhu, thôn 6 Thị trấn Plei Kần kiến nghị: Năm 2008, gia đình thực hiện theo Chủ trương chung của Huyện về việc di dời sang nơi ở mới tại Thôn 6, thị trấn Plei Kần để xây dựng Trung tâm hành chính của huyện, diện tích là 175 m ² . Năm 2008 tôi được Thông báo mức thuế phải đóng là 31.800.000 đồng nhưng lúc đó gia đình khó khăn, toàn bộ tiền có được đều để dành làm nhà. Ngày 12/9/2023, cơ quan Thuế thông báo mức thuế gia đình tôi	Chi Cục thuế huyện Ngọc Hồi	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời

	<p>phải đóng là 118.125.000 đồng, và tôi đã đóng được 50%, phần còn lại sẽ đóng sau. Tuy nhiên, ngày 26/10/2023, tôi lại nhận được thông báo của cơ quan Thuế huyện Ngọc Hồi thông báo số tiền cần phải nộp là 196.875.000 đồng, tăng hơn nhiều so với trước đó.</p> <p>Đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo cơ quan Thuế giải thích cho gia đình tôi vì sao số thuế lại tăng như vậy? Gia đình rất mong muốn chỉ đóng 50% số thuế còn lại theo thông báo gửi ngày 12/9/2023 để tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình.</p>			
III	Xã Pờ Y (05 ý kiến)			
10	<p>1. Cử tri Đinh Thị Von, thôn Bắc Phong kiến nghị: Hộ gia đình tôi là Hà Văn Tinh, trước đây có lô đất tại công Chợ xã Pờ Y, nhưng khi UBND xã thực hiện xây dựng Chợ đã làm việc với hộ gia đình thực hiện việc đổi đất của gia đình để mở rộng diện tích đất công Chợ, gia đình đã được UBND xã mời lên để làm việc thống nhất việc đổi vị trí đất, gia đình đã thực hiện việc đổi đất theo ý kiến của UBND xã để mở rộng diện tích công Chợ nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được giải quyết xong việc chuyển đổi vị trí đất khác cho gia đình.</p> <p>Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thực hiện việc chuyển đổi vị trí đất khác cho gia đình?</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND xã Pờ Y	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
11	<p>2. Cử tri thôn Ngọc Hải kiến nghị: Hiện nay, có 37 hộ gia đình đang sinh sống tại Tổ 07, thôn Ngọc Hải, nhưng nhà, đất ở, đất sản xuất lại thuộc địa giới hành chính xã Đăk Xú nên người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch dân sự với chính quyền địa phương của hai xã Đăk Xú</p>	UBND xã Pờ Y	UBND xã Đăk Xú	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời

	<p>và Pờ Y (cụ thể, trường hợp của gia đình ông Lường Văn Lây, năm 2020 làm nhà cho con trai ra ở riêng: Khi lên công an làm thủ tục tách hộ, tách khẩu thì công an xã yêu cầu phải có giấy xác nhận đất ở hợp pháp của UBND xã nhưng khi lên UBND xã trả lời là phần đất của nhà ông thuộc xã Đắc Xú nên phải ra UBND xã Đắc Xú xin xác nhận. Ông Lường Văn Lây ra UBND xã Đắc Xú thì UBND xã Đắc Xú trả lời là người ở đâu thì xã đó xác nhận nên từ đó đến nay gia đình ông vẫn chưa tách hộ khẩu cho con được).</p> <p>Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế tạo điều kiện để người dân bớt phải đi lại nhiều thủ tục khi đi giao dịch thủ tục hành chính.</p>			
12	<p>3. Cử tri Bùi Thị Nhung, thôn Đăk Mế kiến nghị: Ngày 11/6/2023 sau khi Thôn thông báo về việc các hộ có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cụ thể chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư đăng ký năm 2022. Gia đình mang GCNQSDĐ gốc và đã làm hồ sơ theo hướng dẫn của phòng TN-MT huyện nộp tại Phòng một cửa và có giấy hẹn. Đến ngày 28 tháng 6, Phòng TN-MT huyện yêu cầu gia đình làm đơn xin rút hồ sơ vì lý do không đóng đủ tiền để làm bì, trong khi đó gia đình chưa được thông báo về mức tiền phải đóng là bao nhiêu.</p> <p>Do đó đề nghị cấp có thẩm quyền giải thích lý do cụ thể đối với trường hợp của gia đình tôi và hướng dẫn cụ thể các thủ tục để gia đình tôi biết làm hồ sơ chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư.</p>	Phòng Tài nguyên và Môi trường	UBND xã Pờ Y	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
13	<p>4. Cử tri Lê Văn Huy, thôn Măng Tôn kiến nghị: Hiện nay hệ thống mương thủy lợi Măng Tôn và một số cống không có nắp cống, nắp mương (khu vực cầu sắt thôn Măng Tôn) gây nguy hiểm đến việc đi lại của người dân nhất là</p>	Phòng Nông nghiệp và Phát triển	Trạm quản lý thủy nông huyện Ngọc	Kiểm tra, rà soát, tham mưu,

	buổi tối, vì vậy để đảm bảo an toàn cho người dân đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầy nắp cống và mương thủy lợi.	nông thôn	Hội, UBND xã Pờ Y	trả lời
14	5. Cử tri Lê Thanh Minh, Thôn Đăk Răng kiến nghị: Tại thôn Măng Tôn hiện nay một số đoạn đường kênh mương nội đồng đã xuống cấp, hư hỏng đề nghị cấp trên xem xét tu sửa để bà con Nhân dân ổn định sản xuất.	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Trạm quản lý thủy nông huyện Ngọc Hội, UBND xã Pờ Y	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
IV	Xã Đăk Kan (02 ý kiến)			
15	1. Cử tri Thôn 2 kiến nghị: UBND huyện xem xét tu sửa và mở rộng lề đường đoạn đường từ trước cổng công Ty TNHH MTV 732 đến cầu nhà ông Luân thôn 2. Vì đoạn đường này lượng xe, người qua lại rất nhiều mà lề đường xuống cấp có nhiều ổ gà, khi xe lớn đi qua thì người tham gia xe mô tô không có lối để tránh, gây mất an toàn khi đi qua đoạn đường này.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	BQL DAĐTXD, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, UBND xã Đăk Kan	Kiểm tra, rà soát, tham mưu, trả lời
16	2. Cử tri Thôn 2 kiến nghị: UBND huyện xem xét có kế hoạch tu sửa đoạn đường đi khu sản xuất của Thôn 2 lên nghĩa trang của xã Đăk Kan, đoạn đường này đã xuống cấp lầy lội khó khăn trong việc đi lại phục vụ sản xuất và xe đưa đám tang, mặc dù Thôn đã vận động và đổ sỏi để khắc phục lầy lội giúp bà con đi lại thu hoạch nông sản, nhưng đến nay đoạn đường này vẫn lầy đi lại rất khó khăn, đặc biệt là các xe đưa đám tang. Đoạn đường này dài khoảng 2,5km.	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	BQL DAĐTXD, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; UBND xã Đăk Kan	Kiểm tra, tham mưu, trả lời

